

- สาระ:** ลูกๆ ที่แสนหวาน ศรัทธาของลูกพัฒนาขึ้นด้วยความรู้และโยคะ ไม่ใช่ด้วยการได้รับนิมิต นิมิตนั้นถูกกำหนดไว้แล้วในละคร แต่สิ่งนั้นไม่ได้ให้ประโยชน์แก่ใคร
- คำถาม:** แม้ว่าท่านนั้นมีเวทมนตร์อย่างแน่นอน แต่พ่อไม่แสดงพลังอะไร?
- คำตอบ:** ผู้คนเชื่อว่าเพราะพระเจ้าท่านเต็มไปด้วยทุกพลัง ท่านสามารถทำให้คนที่ตายแล้วกลับมาชีวิตอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม บาบาวุฒิวา: พ่อไม่ได้เปิดเผยพลังนี้ แต่หากใครบางคนทำความเลื่อมใสศรัทธาอย่างแรงกล้า พ่อก็จะให้นิมิตแก่เขา สิ่งนี้ถูกกำหนดไว้แล้วในละครเช่นกัน พ่อมีเวทมนตร์ของการให้นิมิต เหตุนี้เองลูกบางคนก็มีนิมิตของบราห์มาหรือศรีกฤษณะขณะที่นั่งอยู่ที่บ้าน
- เพลง:** ใครมาที่ประตูของจิตใจของฉันในเวลาเช้าตรู่?

โอม ซานติ เพลงนี้เป็นประสบการณ์ของลูกทุกคน มีซุ่มนุมนของสังกะ (สัตซัง) มากมาย มีสัตซังมากมายโดยเฉพาะในบารัตและมีความคิดเห็นและแง่คิดมากมาย อันที่จริงแล้วซุ่มนุมนเหล่านั้นไม่ใช่สัตซัง มีเพียงสัตซังเดียวนั้นเท่านั้น ที่นั่นลูกจะเห็นเพียงใบหน้าของนักปราชญ์หรือบิณฑิตเท่านั้น ฯลฯ สติปัญญาของลูกจะถูกดึงเข้าไปหาพวกเขา อย่างไรก็ตาม ที่นั่นเป็นประเด็นที่พิเศษสุด มีเพียงครั้งเดียวนั้นในยุครบรจพบกันนี้ที่สัตซังนี้เกิดขึ้น นี่คือการเดินทางใหม่โดยสิ้นเชิง พ่อที่ไร้ขีดจำกัดไม่ได้มีร่างของท่านเอง ท่านพูดว่า: พ่อคือชีพบบาที่ปราศจากตัวตนของลูก เมื่อลูกไปยังสัตซังอื่นลูกก็มองดูแต่ร่างกายเท่านั้น, ลูกจดจำคัมภีร์และถ่ายทอดคัมภีร์เหล่านั้น มีคัมภีร์ที่แตกต่างกันมากมายที่ลูกเคยรับฟังมาชาติแล้วชาติแล้ว สิ่งนี้ที่เวลานี้คือสิ่งใหม่ ลูกดวงวิญญาณเข้าใจด้วยสติปัญญาของลูก พ่อพูดว่า: โอ้ ลูกๆ ที่จากหายไปนานเวลานี้ได้พบพานอีกครั้งของพ่อ! โอ้ ซาลิแกรมของพ่อ! ลูกๆ รู้ว่าบาบาได้สอนลูกด้วยร่างนี้เมื่อ 5000 ปีที่แล้ว สติปัญญาของลูกไปไกลมาก ขณะนี้บาบาอีกครั้งหนึ่ง คำว่า “บาบา” นั้นช่างอ่อนหวานอย่างยิ่ง! ท่านคือแม่และพ่อ ใครที่ได้ยินสิ่งนี้จะพูดว่า: ฉันไม่รู้ว่าเป็นพ่อแม่ของพวกเขา ท่านให้นิมิตจริงๆ ผู้คนสับสนกับสิ่งนี้ บางครั้งพวกเขาได้เห็นบราห์มาและบางครั้งกฤษณะและก็สงสัยอยู่เรื่อยๆ ว่านั่นคืออะไร ในขณะที่นั่งอยู่ที่บ้านผู้คนมากมายก็ได้รับนิมิตของบราห์มา ไม่มีใครกราบไหว้บูชาบราห์มา ผู้คนกราบไหว้บูชากฤษณะ ฯลฯ แต่จะไม่มีใครแม้แต่รู้จักบราห์มา ประชาบิดาบราห์มามาแล้วเวลานี้ ผู้นี้คือประชาบิดา พ่อหนึ่งท่านและอธิบายว่าทั้งโลกนั้นไม่บริสุทธิ์ ดังนั้นผู้เช่นนั้นก็กลับมาไม่บริสุทธิ์ในตอนสุดท้ายของหลายต่อหลายชาติเกิดของเขา ไม่มีใครบริสุทธิ์ เหตุนี้เองพวกเขาจึงไปที่กุ่มภเมลาและเมลาที่ฮารีตวาร์ริมฝั่งแม่น้ำคงคา พวกเขาคิดว่าด้วยการอาบน้ำที่นั่น พวกเขาจะกลับมาบริสุทธิ์ อย่างไรก็ตาม แม่น้ำเหล่านั้นไม่ใช่ผู้ชำระให้บริสุทธิ์ แม่น้ำปรากฏออกมาจากมหาสมุทร ในความเป็นจริงลูกคือคงคาแห่งความรู้ ลูกได้รับความสำคัญ ลูกๆ คงคาแห่งความรู้ก็ปรากฏขึ้นในทุกหนแห่ง มีภาพที่แสดงให้เห็นว่าคงคาปรากฏขึ้นยังที่ลูกศรนั้นตกลงไป ไม่ใช่เรื่องของการยิงธนู ลูกๆ คงคาแห่งความรู้ไปสู่ดินแดนต่างๆมากมาย ชีพบบาพูดว่า: พ่อฉันถูกผูกไว้ในพันธะของละคร บทบาทของทุกคนนั้นถูกกำหนดไว้แล้ว บทบาทของพ่อเองก็ถูกกำหนดไว้แล้วเช่นกัน ผู้คนเชื่อว่าพระเจ้าทรงพลังมากที่ท่านสามารถนำคนตายกลับมามีชีวิตได้ สิ่งเหล่านั้นทั้งหมดคือเรื่องเล่า พ่อมาเพื่อสอนลูกเท่านั้น พ่อจะแสดงพลังอะไร? การให้นิมิตนั้นก็เป็นการเวทมนตร์ด้วยเช่นกัน เมื่อผู้คนทำความเลื่อมใสศรัทธาอย่างจริงจัง พ่อก็ให้นิมิตแก่พวกเขา ยกตัวอย่างเช่นพ่อได้แสดงให้พวกเขาเห็นรูปของกาลิ พวกเขาที่เหน็ดเหนื่อยไปเหนื่อสภาพลักษณ์ของเธอ อย่างไรก็ตามกาลิเหล่านั้นไม่ได้มีชีวิตอยู่จริง ผู้คนมากมายทำความเลื่อมใสศรัทธาอย่างเข้มข้นมากมายแก่กาลิ ในความเป็นจริงกาลิคือจากด้อมบา กาลิไม่ได้มีรูปเช่นนั้นที่ได้มีการแสดงไว้ เมื่อพวกเขาทำความเลื่อมใสศรัทธาอย่างเข้มข้นจริงๆ บาบาก็ให้ผลตอบแทนของความเลื่อมใสศรัทธาแก่พวกเขา ด้วยการนั่งบนกองไฟของต้นหาราคะ ลูกก็กลับมาหน้าเกลียด ขณะนี้โดยการนั่งบนกองไฟของความรู้ ลูกจะกลับมาสวยงาม กาลิที่เวลานี้กลายเป็นจากด้อมบาจะสามารถให้นิมิตได้อย่างไร? ขณะนี้เธออยู่ที่นั่นในตอนท้ายของชาติเกิดสุดท้ายของหลายต่อหลายชาติเกิดของเธอ เทพไม่ได้มีอยู่เวลานี้ ดังนั้นพวกเขาจะสามารถให้นิมิตได้อย่างไร? พ่ออธิบาย: พ่อถือกุญแจสำหรับการให้นิมิตไว้ในมือของพ่อ พ่อให้นิมิตแก่พวกเขาเพื่อเติมเต็มความปรารถนาของพวกเขาเป็นช่วงเวลาชั่วคราว แต่ไม่มีใครในบรรดาพวกเขาที่สามารถพบกับพ่อด้วยสิ่งนั้น พ่อได้ให้ตัวอย่างของกาลิเท่านั้น แต่มีอีกหลายๆ ตัวอย่าง เช่นหนุมานและขเนส ฯลฯ แม้ว่าชาวซิกข์จะทำความเลื่อมใสศรัทธากับกูรูนาถเป็นอย่างมาก พวกเขาสามารถมีนิมิตของนาถด้วย อย่างไรก็ตาม พวกเขายังคงลงมาเรื่อยๆ บาบาวอกลูกๆ: ดูซิผู้หนึ่งกำลังกราบไหว้บูชากูรูนาถ แต่พ่อคือผู้เดียวที่ให้นิมิตแก่เขา เขาจะสามารถให้นิมิตได้อย่างไร? เขาไม่ได้มีกุญแจที่จะให้นิมิต บาบ (บ

ราห์มา) นี้พูดว่า: บาบา (ชีพบบา) นั้นได้ให้นิมิตของการก่อตั้งและการทำลายล้างแก่นั้น อย่างไรก็ตาม ไม่มีใครได้รับประโยชน์จากการมีนิมิต มีผู้คนมากมายที่เคยมีนิมิตเช่นนั้นแต่พวกเขาก็ไม่ได้อยู่ที่นั่นอีกต่อไป ลูกๆ หลายคนพูดว่า: ฉันจะพัฒนาศรัทธาเมื่อฉันได้นิมิต อย่างไรก็ตาม ศรัทธาไม่ได้พัฒนาขึ้นจากนิมิต ศรัทธานั้นพัฒนาขึ้นด้วยความรู้และโยคะ พ่อได้บอกลูกเมื่อ 5000 ปีที่แล้วเช่นกันว่าพ่อเป็นผู้ให้นิมิตเหล่านี้แก่ลูก มีรากที่ได้รับนิมิตเช่นกัน ไม่ใช่ดวงวิญญาณนั้นไปที่นั่น ไม่เลย ในขณะที่นั่งอยู่ที่ไหนสักแห่งพวกเขาสามารถมีนิมิตแต่พวกเขาไม่สามารถบรรลุถึงพ่อด้วยสิ่งนั้น พ่อพูดว่า: ถ้าลูกมีความสงสัยเกี่ยวกับสิ่งใดให้ถามครูบราห์มิน ลูกๆ รู้ว่าลูกนั้นตามลำดับกันไป แม่น้ำก็ตามลำดับกันไปเช่นกัน บางแห่งก็เป็นบ่อน้ำที่มีน้ำนิ่ง ผู้คนยังคงไปที่นั่นด้วยศรัทธาและความเลื่อมใสศรัทธาอย่างมาก นั่นคือความเชื่อที่หมายถึงความเลื่อมใสศรัทธา อย่าได้ขอให้ใครหยุดการทำความเลื่อมใสศรัทธาของพวกเขา เมื่อพวกเขาไปในหนทางของความรู้พวกเขาจะหยุดทำความเลื่อมใสศรัทธาโดยอัตโนมัติ บาบาเคยเป็นผู้เลื่อมใสศรัทธานารายณ์ เมื่อเขาเห็นภาพวาดของลักษมีกำลังนวดเท้าให้กับนารายณ์เหมือนคนรับใช้ เขาก็ไม่ชอบสิ่งนั้นเลย มันไม่เป็นเช่นนั้นในยุคทอง ดังนั้นพ่อจึงบอกให้ศิลปินนั้นปลดปล่อยลักษมีจากการเป็นคนรับใช้ บาบาเป็นผู้เลื่อมใสศรัทธาท่านไม่มีความรู้ ทุกคนคือผู้เลื่อมใสศรัทธาเราคือลูกๆ ของบาบา เราเป็นนาย พ่อทำให้ลูกๆ กลายเป็นนายของบราห์มันด้วย ท่านพูดว่า: พ่อให้โชคของอาณาจักรแก่ลูก ลูกเคยเห็นบาบาเช่นนั้นมาก่อนไหม? พ่อเช่นนั้นต้องได้รับการจดจำอย่างดีมาก ลูกไม่สามารถมองเห็นท่านด้วยดวงตาทั้งสองของลูก ลูกต้องมีโยคะกับท่าน การจดจำระลึกถึงและความรู้ที่ง่ายดายมาก ลูกต้องรู้จักเมล็ดและต้นไม้ ลูกกลายเป็นส่วนหนึ่งของต้นไม้มี่มีตัวตนจากการเป็นส่วนหนึ่งของต้นไม้ที่ไม่มีตัวตนนั้น บาบาได้อธิบายแก่ลูกถึงความลับของนิมิตแล้ว ท่านได้อธิบายความลับของต้นไม้มี่แก่ลูกแล้วด้วยเช่นกัน บาบาได้อธิบายปรัชญาของกรรม กรรมที่เป็นกลางและกรรมที่เป็นบาปแก่ลูกเช่นกัน ลูกได้รับคำสอนจากท่านทั้งสาม: พ่อครูและกูรู บาบาพูดว่า: เวลาที่พ่อได้ให้คำสอนเหล่านั้นแก่ลูกและสอนการกระทำเช่นนั้นที่ลูกจะกลับมามีความสุขเสมอเป็นเวลา 21 ชาติเกิด ครูให้คำสอนแก่ลูกและกูรูก็สอนความบริสุทธิ์และบอกถึงเรื่องราวทางศาสนาด้วย แต่ไม่มีการซึมซับความรู้ใดๆ เลย ที่นี้พ่อพูดว่า: ความคิดสุดท้ายของลูกนำลูกไปสู่จุดหมายปลายทาง เมื่อผู้คนนั้นกำลังจะตาย พวกเขาบอกให้สวดภาวนาชื่อของรามเพื่อที่สติปัญญาของพวกเขาจะตรงไปหาราม ขณะนี้พ่อพูดว่า: โยคะของลูกกับผู้มีตัวตนทั้งหลายได้ถูกทำลายไปแล้วเวลานี้ ขณะนี้พ่อสอนการกระทำที่ดีมากแก่ลูก ดูที่ภาพของศรียุชณะ ได้มีการแสดงให้เห็นว่าเขากำลังเข้ามาโลกใหม่และกำลังเตะโลกเก่าออกไป ลูกก็กำลังเตะโลกเก่าออกไปและจะไปสู่โลกใหม่เช่นกัน ดังนั้นเท้าของลูกไปที่นรกและใบหน้าของลูกไปที่สวรรค์ เมื่อศพลูกนำไปที่เมรุเผาศพใบหน้าของเขาก็หันไปในทิศทางนั้นและเท้าก็ไปในอีกทิศทางหนึ่ง ภาพนี้ได้มีการสร้างขึ้นในลักษณะเดียวกัน มีเพียงมามาและบาบาและลูกๆ เท่านั้น ลูกต้องทำตามมามาและบาบาเพื่อที่ลูกจะสามารถประกาศสิทธิ์ในบัลลังก์ของพวกเขา ลูกๆ ของราชาที่เรียกว่าเจ้าชายและเจ้าหญิง ลูกๆ รู้ว่าลูกกำลังจะกลายเป็นเจ้าชายและเจ้าหญิงในอนาคต มีพ่อครูและสัตว์กูรูอื่นใดใหม่ที่จะสามารถสอนการกระทำเช่นนั้นแก่ลูกได้? ลูกมีความสุขตลอดเวลา นี่คือนิยามของคุณจากชีพบบา ท่านให้พรนี้แก่ลูก ไม่ใช่เรามีความเมตตาของท่าน ไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นเพียงแต่การร้องขออะไรบางอย่าง ลูกต้องเรียนรู้ทุกสิ่ง ลูกไม่ได้กลายเป็นบางสิ่งเพียงแต่ด้วยการได้รับพร ทำตามคำแนะนำของท่าน ซึมซับความรู้และโยคะ พ่ออธิบาย: การสวดภาวนา “รามราม” ด้วยปากของลูกเป็นเพียงการส่งเสียงดัง ลูกต้องไปอยู่เหนือเสียงอย่างสมบูรณ์ ลูกต้องคงอยู่อย่างเงียบสงบ บทละครที่ดีมากหลายเรื่องก็ได้มีการสร้างขึ้นมามีเช่นกัน ผู้ที่ไม่ได้มีการศึกษาที่กล่าวได้ว่าเป็นคนที่บูดู (คนโง่เขลาที่ไร้เดียงสา) บาบาพูดว่า: ขณะนี้ล้มทุกคนและกลายเป็นบูดูอย่างสมบูรณ์ ทำตามคำแนะนำสั่งสอนที่พ่อให้แก่ลูก ลูกดวงวิญญาณคงอยู่อย่างปราศจากร่างในอาณาเขตสูงสุดและแล้วเมื่อลูกมาที่นี่และรับร่างกายมาใช้ลูกก็เรียกว่าเป็นผู้มีชีวิต ดวงวิญญาณพูดว่า: ฉันจะจากร่างนี้และรับร่างถัดไปของมัน พ่อพูดว่า: พ่อได้สอนกรรมชิ้นหนึ่งแก่ลูก เมื่อครูสอนลูกนั้นก็ไม่ใช่เรื่องของการเปิดเผยพลัง เมื่อท่านให้นิมิตแก่ลูกนั้นก็เรียกว่าเวทมนตร์ ไม่มีใครสามารถแสดงเวทมนตร์ของการเปลี่ยนมนุษย์ให้กลายเป็นเทพได้ บาบาเป็นนักศรัทธาด้วยเช่นกัน ท่านแลกเปลี่ยนสิ่งเก่าๆ ทั้งหมดของลูกเพื่อสิ่งใหม่ ผู้นี้เรียกว่าเป็นหม้อเหล็กเก่าเขาไม่มีคุณค่าใด ๆ ขณะนี้เงินเหรียญก็ไม่ได้ทำจากทองแดง อย่างไรก็ตาม ที่นั่นจะเป็นเหรียญทอง มันน่าแปลกใจที่ทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมายขนาดนี้! พ่อพูดว่า: พ่อสอนลูกให้ทำกรรมชิ้นหนึ่ง มีมานมานะบาฟ! และแล้วก็มีการศึกษาที่จะทำให้ลูกกลายเป็นเจ้าชายแห่งสวรรค์ด้วยเช่นกัน ศาสนาเทพที่ได้หายไปนั้นได้มีการก่อตั้งขึ้นอีกครั้งหนึ่งเวลานี้ ผู้คนจะประหลาดใจเมื่อพวกเขาได้ยินสิ่งใหม่ที่ลูกพูดถึง พวกเขาถามว่าเป็นไปได้อย่างไรที่สามภรรยาจะอยู่ด้วยกันแต่ยังคงบริสุทธิ์? บาบาพูดว่า: ลูกอาจอยู่ด้วยกันได้ ไม่เช่นนั้นแล้วลูกจะมาเพื่อรู้ได้อย่างไร? ต้องเก็บดาบของความรู้ไว้ระหว่างลูก ต้องแสดงความกล้าหาญอย่างมาก มีข้อทดสอบด้วยผู้คนนั้นประหลาดใจกับสิ่งเหล่านี้ เพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ได้กล่าวถึงในคัมภีร์ ที่นี้ลูกต้องทำความเพียรพยายามนี้ในทางปฏิบัติ ประเด็นของการแต่งงานที่บริสุทธิ์ใช้กับที่นี้ ขณะนี้ลูกกำลังกลับมาบริสุทธิ์ ดังนั้นบาบาพูดว่า: แสดงความกล้าหาญของลูก ชั้นยาสิทธิ์ต้องแสดงให้เห็นข้อพิสูจน์ของสิ่งนี้ พ่อผู้ทรงพลังอำนาจชำระล้างทั้งโลกให้บริสุทธิ์ พ่อพูดว่า: ลูกอาจจะ

อยู่ด้วยกันแต่มีชีวิตที่บริสุทธิ์ สิ่งทั้งหมดเหล่านี้เป็นวิธีที่จะรักษาความบริสุทธิ์ มีการบรรลุผลอย่างมากด้วยสิ่งนี้ ลูกเพียงแค่นี้ต้องทำตามคำแนะนำสั่งสอนของบิดาและอยู่อย่างบริสุทธิ์เป็นเวลาหนึ่งชาติเกิด ลูกกลายเป็นผู้มีพลานามัยดีเสมอเป็นเวลา 21 ชาติเกิดด้วยความรู้และโยคะนี้ สิ่งนี้ใช้ความเพียรพยายาม ลูกคือกองทัพซัดดี ลูกเอาชนะมายาและแล้วจึงกลายเป็นผู้เอาชนะโลก ไม่ใช่ลูกทุกคนที่จะกลายเป็นเช่นนี้ เป็นลูกๆ ที่ทำความเพียรพยายามที่ประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูง ลูกชำระบาปให้บริสุทธิ์แล้วก็ปกครองบาป ไม่มีใครสามารถประกาศสิทธิ์ในอำนาจในการปกครองเหนือโลกด้วยการต่อสู้อะไร นั่นคือความมหัศจรรย์ ขณะนี้พวกเขาทั้งหมดต่อสู้อะไรซึ่งกันและกันและกันและทำลายตนเอง บาปได้รับเนย ผู้เป็นแม่ที่ได้รับการยกย่องว่าทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้น ลูกๆ ส่วนใหญ่คือผู้เป็นแม่ บิดาพูดว่า: ลูกได้ทำตามกฎและศึกษาคัมภีร์มาชาติแล้วชาติแล้ว ขณะนี้ที่พ่ออธิบายให้แก่ลูก ตัดสินด้วยตนเองว่าอะไรลูกต้อง! ยุคทองคือโลกที่ลูกต้องตามศีลธรรม มายาทำให้โลกนี้ไม่มีความถูกต้องตามหลักศีลธรรม ขณะนี้ผู้คนของบาปได้กลายเป็นผู้ที่ไร้ศาสนา ไม่มีอำนาจใดหลงเหลืออยู่เพราะพวกเขากลายเป็นผู้ที่ไร้ศาสนา พวกเขากลายเป็นผู้ที่ไร้ศาสนา, ไม่มีความถูกต้องตามศีลธรรมจรรยา, ไม่ถูกต้องตามกฎและล้มละลาย บิดาคือพ่อที่ไร้ขีดจำกัด ดังนั้น ท่านจึงอธิบายสิ่งที่ไร้ขีดจำกัดเหล่านี้ให้แก่ลูก ท่านพูดว่า: พ่อทำให้ลูกกลายเป็นผู้ที่เคร่งศาสนาและมีพลังที่สุดอีกครั้ง เป็นงานของผู้ที่ทรงพลังที่จะสร้างสวรรค์ อย่างไรก็ตาม ท่านก็แฝงตัว ลูกคือนักรบที่แฝงตัว พ่อมีความรักอย่างมากมายต่อลูกๆ ท่านให้คำแนะนำสั่งสอนแก่ลูก คำแนะนำสั่งสอนของพ่อ คำแนะนำสั่งสอนของครู และคำแนะนำของกुरु คำแนะนำของช่างทอง และคำแนะนำของคนซักผ้าทั้งหมดนี้รวมอยู่ในคำแนะนำสั่งสอนเหล่านี้ อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัณฑิตา พ่อทางจิตพูดนมัสตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:

1. ทำตามคำแนะนำสั่งสอนของพ่อในชาติเกิดสุดท้ายเดี๋ยวนี้และใช้ชีวิตที่บริสุทธิ์ขณะที่อยู่ที่บ้านกับครอบครัวของคุณ แสดงความกล้าหาญของคุณในสิ่งนี้
2. ทำตามศรัทธาอย่างสม่ำเสมอและทำการกระทำที่สูงส่ง ไปอยู่เหนือเสียง ลืมทุกสิ่งที่ได้ศึกษาเล่าเรียนและได้ยินมาก่อนหน้านี้และจดจำพ่อผู้เดียว

พร: **พร:** ขอให้ลูกไม่ไหวหวั่นสั่นคลอนและทำให้รากฐานแห่งศรัทธาของคุณแข็งแกร่งด้วยการพิจารณา สถานการณ์ที่เลวร้ายให้เป็น ความโชคดี เมื่อสถานการณ์ที่เลวร้ายเกิดขึ้นให้กระโดดให้สูงเพราะสถานการณ์ที่เลวร้ายที่จะมาถือเป็นสัญญาณแห่ง ความโชคดี สิ่งเหล่านี้เป็นวิธีที่จะทำให้รากฐานแห่งศรัทธาของคุณแข็งแกร่ง เมื่อลูกแข็งแกร่งเหมือนองคตครั้งแล้วครั้งเล่า ข้อสอบเหล่านั้นจะคารวะต่อลูกเช่นกัน ประการแรกพวกเขาจะมาในรูปแบบที่น่ากลัวและแล้วพวกเขาจะมาเป็นคนรับใช้ของคุณ ทำลายพวกเขาในฐานะมหาวิระ เช่นที่ไม่สามารถวาดเส้นบนน้ำได้ ในทำนองเดียวกันก็ไม่มีสถานการณ์ที่เลวร้ายใดสามารถโจมตีตัวลูกเองผู้เป็นนายมหาสมุทรได้ เมื่ออยู่ในสภาพดั้งเดิมของคุณ ลูกจะไม่ไหวหวั่นสั่นคลอน

คติพจน์: นอกจากจะกล่าวคำว่า “ลาก่อน” กับปีเก่าแล้ว ยังกล่าวคำว่า “ลาก่อน” กับความขมขื่นอีกด้วย

***** โอม ขานติ *****

สัญญาณที่ละเอียดอ่อน: สร้างสมบุคลิกภาพของความสูงส่งและความบริสุทธิ์ทางจิตวิญญาณ

ถ้าความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประทานพรและตัวลูกเองผู้ที่ได้รับพร คือความใกล้ชิดและความมั่นคงบนพื้นฐานของความรักของลูก ถ้าลูกคงอยู่ในรูปรวมของลูกอย่างสม่ำเสมอ ก็จะเกิดมัจฉัตรของความบริสุทธิ์ที่คงอยู่โดยอัตโนมัติ ที่ไหนมีพ่อผู้ทรงอำนาจ ที่นั่นจะไม่มีอะไรไม่บริสุทธิ์ใดๆ แม้ในความฝันของลูก เมื่อลูกกลับมาอยู่ลำพัง สุฮาต(ดีลึกของการแต่งงาน) แห่งความบริสุทธิ์นั้นก็จะหายไป